

THÔNG BÁO SỐ 01

TỔ CHỨC HỘI THẢO KỶ NIỆM 05 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP (VINIF)

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) được thành lập từ tháng 8/2018, cho đến nay đã trải qua 05 năm hoạt động với nhiều Chương trình tài trợ, thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, học bổng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ, cùng rất nhiều hội thảo và các bài giảng đại chúng, đúng với mục tiêu vạch ra từ đầu của Quỹ là hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Sau 05 năm phát triển và sáng tạo với tinh thần cống hiến, liêm chính và đạt tiêu chuẩn quốc tế cao, VinIF đã tài trợ cho hơn 100 dự án khoa học công nghệ, 100 học bổng sau tiến sĩ, hơn 500 học bổng tiến sĩ, 500 học bổng thạc sĩ, 06 đề án hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu, 10 dự án và 15 sự kiện chuyên môn với mục đích bảo tồn văn hóa lịch sử Việt Nam, 70 hội thảo khoa học công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn, 60 chương trình bài giảng đại chúng - giáo sư thỉnh giảng, với tổng kinh phí lên tới 750 tỷ đồng.

Với mục đích nhìn lại quãng thời gian 05 năm đã qua với nhiều đóng góp cho cộng đồng, tri ân những nhà khoa học tâm huyết với Quỹ từ những ngày đầu, nêu bật những công trình khoa học và chương trình tài trợ đạt thành tựu đột phá, đồng thời thảo luận, trao đổi, lắng nghe ý kiến, kết nối các Quỹ Khoa học công nghệ, các doanh nghiệp phát triển sản phẩm, và các nhà khoa học để phát triển hơn nữa những hướng đi trong tương lai, Quỹ sẽ tổ chức Hội thảo kỷ niệm 05 năm hoạt động với những nội dung chính như sau:

1. Trao chứng nhận cho các dự án khoa học công nghệ, văn hóa lịch sử đã nghiệm thu.
2. Báo cáo về tác động xã hội và ý nghĩa của các Chương trình tài trợ với sự phát triển KHCN và đóng góp cho đất nước.
3. Tổng quan các kết quả nổi bật từ hơn 100 dự án, các công trình nghiên cứu chọn lọc trong giai đoạn 2019-2023.
4. Tổng quan các kết quả nổi bật của hơn 1000 nhà khoa học trẻ nhận học bổng của Quỹ từ 2019-2023.
5. Tri ân đóng góp của Hội đồng khoa học công nghệ đồng hành với VinIF từ những ngày đầu.
6. Các tọa đàm giữa các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, quỹ đầu tư để kết nối, thúc đẩy quá trình thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ và chia sẻ các hướng phát triển, tiềm năng, thách thức mới cho cộng đồng khoa học tại Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup, đại diện các công ty trong Tập đoàn Vingroup, Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn, một số Quỹ khoa học công nghệ, các Đại học và Trường đại học lớn, các nhà khoa học đầu ngành, báo chí, truyền thông.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh, học viên cùng đến tham gia sự kiện quan trọng và ý nghĩa này. Thông tin về hội thảo cụ thể như sau:

Thời gian: Sáng và chiều các ngày 26, 27/7/2023.

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Cập nhật thông tin, các Thông báo tiếp theo về Hội thảo tại địa chỉ: <https://vinif.org/>